



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 5 กันยายน 2563

เรื่อง

1. 'เฉลิมชัย'ตั้งเป้าราคายางทะลุ65บ.
2. "12 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล" และการประชุมระดับชาติประจำปี 2563 ...
3. 'เฉลิมชัย'ตั้งเป้าราคายางทะลุ65บ.
4. เปิดตัวรสารพิษเกษตรยุคใหม่ หรือ "เสียต่อ-ปชป." คิด "ถอนทุน"??
5. ภาพข่าว: ความร่วมมือ
6. 'เกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกิจ'ยื่นหนังสือ ยกเลิกการแบนพาราควอตถึง(คกก.วอ.)
7. ประมงขู่เดินขบวนจี้'บิ๊กตุ'
8. ซีแบ่นสารเคมีสูญ 2 ล้านล้าน ส.อ.ท.วอนรัฐทบทวนอย่าใช้ 2 มาตรฐาน
9. ไทยขึ้น'ท็อปเทน'เกษตรโลก ปลุก'เซลล์แมนจังหวัด' เปิด'คาน์เตอร์เทรด'
10. รัฐส่งผู้แทนดอตเจรจา 'ประมง' ถอดชนวนทัพตั้งเกบูกทำเนียบ
11. "เฉลิมชัย" ฝืนดันราคายาง 65 บาท
12. สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพ"พาราควอต"

สื่อ

- มติชน
ไทยโพสต์
มติชน (กรอบข่าย)
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

'เฉลิมชัย' ตั้งเป้าราคายางทะลุ65บ.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมปรับเป้าหมายราคายางพาราสูงขึ้นมากกว่า 65 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หลังผ่านเป้าหมายแรก 60 บาทต่อ กก. แต่โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 กำหนดราคายางแผ่น 60 บาทต่อ กก. น้ำยางสด 57 บาทต่อ กก. ยางก้อนถ้วย 46 บาทต่อ กก. แม้ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จะทะลุ 60 บาทต่อ กก.แล้ว แต่โครงการนี้ยังคงต้องดำเนินการ เนื่องจากราคายางก้อนถ้วยเกษตรกรขายได้ยังห่างจากราคารับประกันอยู่มาก จึงจะเร่งผลักดันมาตรการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด ที่เหลือจะนำไปใช้และผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออก แต่เป้าหมายสั่งให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งดำเนินการคือ ทำแผนการใช้ยางในประเทศ ล่าสุดให้ กยท.ร่วมหารือกับผู้ผลิตในประเทศ เพื่อร่วมลงทุนตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตสินค้าทำจากยางพาราในประเทศไทยส่งออก โดยจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของประเทศนั้นๆ ต่อไป เบื้องต้นเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อผลิตถุงมือยางส่งออก ภายในประมาณ 2 เดือนข้างหน้า หรือไม่เกินปลายปี 2563 นี้

"ปี 2564 ไทยจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อส่งออก เพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อส่งออก แทนการส่งออกเป็นวัตถุดิบ เชื่อว่าไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราเอง จากนี้ผู้ซื้อยางพาราจากต่างประเทศเคยตราคายางพาราของไทย จะไม่สามารถตราคายางพาราได้ เพราะไทยจะเป็นผลผลิตปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมยางพาราของโลก" นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำหรับการใช้อยางพาราในประเทศของหน่วยงานราชการที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสมดุลด้านราคายางพารามากขึ้น โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต หรือ แบรีเออร์จากยางพารา สำหรับแผนการทำงานของ กยท.ในปี 2563 ถือว่าเป็นปีที่นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ จะต้องพิสูจน์ฝีมือโดยเฉพาะเรื่องราคายางและผลผลิตยางพารา ต้องให้เกิดความสมดุล ราคายางเกษตรกรขายได้ต้องสูงขึ้นจากมาตรการต่างๆ รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่ต้องร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่สามารถทำได้ภายใน 6 เดือนจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

“12 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล” และการประชุมระดับชาติประจำปี 2563 ข้อเสนอจากท้องถิ่นสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย

หน้า 2-3



“12 ปีสภาองค์กรชุมชนตำบล” และการประชุมระดับชาติประจำปี 2563 ข้อเสนอจากท้องถิ่นสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย

สภาองค์กรชุมชนตำบลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เพื่อเป็นเวทีประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในตำบล หรือนำข้อมูลไปเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้.....(3) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ”

โดยจะมีการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 นี้ จะมีการจัดประชุมในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 9 -10

กันยายนนี้ ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 450 คน

ที่สำคัญคือ การรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ เช่น การจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยทางอาหารของคนอีสาน การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์-พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษกะเหรี่ยงและชาวเล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ข้อเสนอทบทวนโครงการจะเนืองต้นแบบอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ

พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
‘สภาของประชาชน’

สุวัฒน์ คงแป้น ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล (ภาคใต้) ซึ่งมีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เล่าว่า พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยก่อนหน้านั้นมีกลุ่มและองค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ สัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแก้ไขปัญหาดิน-ป่าไม้ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มชาวสวนยาง กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1 แสนกลุ่ม



การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กรุงเทพฯ เน้นความเรียบง่ายและประหยัด

“แต่กลุ่มเหล่านี้ต่างก็ทำงานไปตามเป้าหมายของตัวเอง หรือตามเป้าหมายขององค์กรที่สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดพลัง หรือแม้แต่มุมมองต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในหมู่บ้านหรือตำบลบางแห่งก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน เรียกว่าต่างกลุ่มต่างทำ ไม่ได้มองเห็นปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งตำบล หรือหากจะมีแผนพัฒนาที่เป็นแผนงานที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม เป็นแผนงานที่มาจากข้างนอก หรือหากชาวบ้านจะนำแผนงานไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐก็มักจะมองว่า กลุ่มองค์กรของชาวบ้านเป็นกลุ่มเถื่อน เพราะไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือไม่มีกฎหมายรองรับ” สุวัฒน์ เล่าถึงสภาของกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในปี 2549 มีกระแสการปฏิรูปประเทศไทย แกนนำองค์กรชุมชนทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้จัดประชุมเพื่อทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสนอต่อรัฐบาล โดยที่ประชุมได้ข้อเสนอมูลจำนวน 8 เรื่อง และ 1 ในนั้นก็คือ ข้อเสนอเรื่อง “การยกระดับให้การทำงานขององค์กรชุมชนเป็นอิสระ” เพื่อทำให้เกิดสิทธิชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

จากข้อเสนอดังกล่าว แกนนำองค์กรชุมชนทั่วประเทศ เช่น **ครูสน รูปสูง** (ปัจจุบันเสียชีวิต) ผู้นำจากตำบลท่านางแนว อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น **จินดา บุญจันทร์** ผู้นำจาก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร **ชาติชาย เหลืองเจริญ** ผู้นำจาก อ.แกลง จ.ระยอง ฯลฯ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง ‘**สมัชชาสภาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย**’ หรือ ‘**สอท.**’ ขึ้นมา เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็นอิสระขององค์กรชุมชน

ในปี 2550 แกนนำ สอท.ได้ร่วมกันร่าง ‘**พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.....**’ ขึ้นมา และนำเสนอต่อรัฐบาลผ่านกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมี นายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และรองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น (ปัจจุบันเสียชีวิต)

แม้ว่าในระยะแรกจะมีแรงเสียดทานจากหลายฝ่ายในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่ในที่สุด พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า...

“ด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแตกต่างและหลากหลายตามภูมินิเวศน์ แต่การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ประสบปัญหาความยากจน เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถูกทำลาย...จึงเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

ในเดือนพฤษภาคมถัดมา มีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลครั้งแรกของประเทศไทยที่ตำบลศรีสว่าง อ.โพธาราม จ.ร้อยเอ็ด หลังจากนั้น ขบวนการองค์กรชุมชนในตำบลต่างๆ ทั่วประเทศจึงได้จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นมา จากหลักสิบกลายเป็นร้อย จากร้อยเพิ่มเป็นพัน

จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2563) พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนมีอายุย่างเข้า 12 ปี มีการจัดตั้ง

สภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศแล้วจำนวน 7,825 แห่ง มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ร่วมจัดตั้งสภาฯ กว่า 140,000 กลุ่ม โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชนตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ (ดูรายละเอียด พ.ร.บ. และขั้นตอนการจัดตั้งสภาฯ ได้ที่ <http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA77/%CA77-20-2551-a0001.pdf>)

ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล

วิริยะ เต็มแก้ว หัวหน้าสำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนตำบลฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชน

ในตำบลเกิดความเข้มแข็ง สมาชิกองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปในตำบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หรือวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนฯ (มาตรา 21) กำหนดให้สภาฯ มีภารกิจต่างๆ เช่น (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

(3) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ



ชาวตำบลรับรอ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ใช้เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล แก้ไขปัญหาที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานรัฐ

ยังยืน

(4) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของ

ประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ฯลฯ

รูปธรรมการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วิธีนี้จะกล่าวด้วยว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลแต่ละแห่งจะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ที่ผ่านมามากกว่า มีบทบาทในด้านต่างๆ เช่น

จังหวัดน่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหา

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนฯ ป่าต้นน้ำ สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดน่าน 34 ตำบล ได้ร่วมกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำข้อมูลเรื่องปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งจังหวัด โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข ปัญหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตำบลปาร่อน

อ.กาญจนดิษฐ์ ชาวบ้านใช้เวทีสภาองค์กรชุมชน เชื่อมโยงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกหน่วยงานในพื้นที่ นำปัญหาเรื่องปากท้องมาพูดคุยและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งตำบล เช่น การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำด้วยการปลูกข้าวไร่ในสวนยาง ร่วมกันรับซื้อยางพาราเพื่อนำไปขาย ส่งเสริมการทำ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการทำระบบตลาดในหมู่บ้าน และตำบล ฯลฯ ไม่ต้องรอให้รัฐช่วยพยุงราคาเพียงอย่างเดียว

จังหวัดระยอง ที่ตำบลเนินซ้อ อ.แกลง

ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีกลางสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน นำไปสู่การวางแผนพัฒนาทั้งตำบล โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แปรรูปอาหาร ผลไม้ จัดตั้งตลาดในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ 'มหาวิทยาลัยบ้านนอก' รองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงาน ตลอดทั้งปี ประมาณปีละ 1 แสนคน ทำรายได้เข้าชุมชนประมาณปีละ 20 ล้านบาท

จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก ฯลฯ

ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สภาองค์กรชุมชนฯ ในแต่ละจังหวัดได้ร่วมกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ที่ดิน แรงงาน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาวางแผน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฯลฯ

“จะเห็นได้ว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตัวเอง โดยยึดหลักการประชาธิปไตยจากรัฐารากที่แท้จริง เพราะสมาชิกจะมาจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มในตำบลที่ร่วมกันจัดตั้งสภาฯ และใช้เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาชุมชนร่วมกันได้” วิธียกตัวอย่างบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตำบล

ข้อเสนอจากท้องถิ่น สู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย



การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจะใช้สถานที่ประชุมที่มีอยู่แล้วในตำบล เช่น โรงเรียน อบต. เทศบาล หรือศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

ชูชาติ ผิวสว่าง ประธานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล กล่าวว่า นอกจากสภาองค์กรชุมชนตำบลแต่ละแห่งจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้ว พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มาตรา 32 ยังระบุว่า "ให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบลให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เพื่อเสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- (2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

- (3) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ"

โดยในปีนี้จะมีการจัดประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายนนี้ ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 450 คน

"ที่สำคัญก็คือในการประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละปี จะมีการรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ เสนอต่อหน่วยงานรัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตาม พ.ร.บ.สภา มาตรา 32 (2) และ (3) เช่น ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการนำข้อเสนอจากที่ประชุมสภาฯ ระดับชาติเข้าสู่คณะกรรมการสิทธิการสภาผู้แทนราษฎร 13 คณะ เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคมสูงวัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น" ชูชาติกล่าว

นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากเครือข่ายประชาชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เช่น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ฯลฯ โดยมีประเด็นสำคัญในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 10 ด้าน นำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน

เช่น นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม นโยบายป่าไม้ เช่น ยุติ/ยกเลิกนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน, ยกเลิกนโยบายทางคืนผืนป่า และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาคาถาลายทรัพยากรป่าไม้

การกระจายอำนาจ มีข้อเสนอ เช่น ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระจายอำนาจ



ปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเศรษฐกิจชุมชน เช่น ให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณกับสภาองค์กรชุมชนตำบลกว่า 7,000 สภาฯ ให้จัดทำแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือแผนธุรกิจชุมชน ฯลฯ

นโยบายการบริหารจัดการน้ำ มีข้อเสนอ เช่น รัฐบาลควรทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ให้ดำเนินการให้ความเป็นธรรม โปร่งใส และมีมีส่วนร่วมของประชาชน

นโยบายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการประมง มีข้อเสนอ เช่น จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ

"ส่วนในปี 2563 นี้ จะมีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่สำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค เช่น การจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยทางอาหารของคนอีสาน การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์-พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษกะเหรี่ยงและชาวลาว การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ข้อเสนอทบทวนโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหามลพิษในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป" ชุชาติประธานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลกล่าว

ทั้งนี้ในการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน จะมีการจัดเวทีวิชาการ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **'สถานการณ์สังคมไทยกับความท้าทายสภาองค์กรชุมชนต่อการขับเคลื่อนหลังสถานการณ์**

โควิด-19' โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด การประชุมวิชาการ เรื่อง **'ทางเลือกทางตัน** กับ พ.ร.บ.

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ' มีนายธนพร ศรียากุล ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีร่วมพูดคุย นอกจากนี้ในวันที่ 10

กันยายน นายจตุ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเดินทางมารับมอบข้อเสนอเชิง

นโยบายจากที่ประชุมฯ และมอบโล่ให้แก่ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลดีเด่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ **'การสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน'** ระหว่างผู้แทนสภาองค์กรชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและชมการถ่ายทอดสดได้ทาง facebook สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเว็บไซต์ www.codi.or.th

'เฉลิมชัย' ตั้งเป้าราคายางทะลุ65บ.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมปรับเป้าหมายราคายางพาราสูงขึ้นมากกว่า 65 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หลังผ่านเป้าหมายแรก 60 บาทต่อ กก. แต่โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 กำหนดราคายางแผ่น 60 บาทต่อ กก. น้ำยางสด 57 บาทต่อ กก. ยางก้อนถ้วย 46 บาทต่อ กก. แม้ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จะทะลุ 60 บาทต่อ กก.แล้ว แต่โครงการนี้ยังคงต้องดำเนินการ เนื่องจากราคายางก้อนถ้วยเกษตรกรขายได้ยังห่างจากราคารับประกันอยู่มาก จึงจะเร่งผลักดันมาตรการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด ที่เหลือจะนำไปใช้และผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออก แต่เป้าหมายสั่งให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งดำเนินการคือ ทำแผนการใช้ยางในประเทศ ล่าสุดให้ กยท.ร่วมหารือกับผู้ผลิตในประเทศ เพื่อร่วมลงทุนตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตสินค้าทำจากยางพาราในประเทศไทยส่งออก โดยจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของประเทศนั้นๆต่อไป เบื้องต้นเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อผลิตถุงมือยางส่งออก ภายในประมาณ 2 เดือนข้างหน้า หรือไม่เกินปลายปี 2563 นี้

“ปี 2564 ไทยจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อส่งออก เพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อส่งออก แทนการส่งออกเป็นวัตถุดิบ เชื่อว่าไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราเอง จากนี้ผู้ซื้อยางพาราจากต่างประเทศเคยตรรกาคายางพาราของไทย จะไม่สามารถถกตรรกาคายางพาราได้ เพราะไทยจะเป็นผลผลิตปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมยางพาราของโลก” นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำหรับการใช้อยางพาราในประเทศของหน่วยงานราชการที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสมดุลด้านราคายางพารามากขึ้น โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต หรือแบริเออร์จากยางพารา สำหรับแผนการทำงานของ กยท. ในปี 2563 ถือว่าเป็นปีที่นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ จะต้องพิสูจน์ฝีมือ โดยเฉพาะเรื่องราคายางและผลผลิตยางพาราต้องให้เกิดความสมดุล ราคายางเกษตรกรขายได้ต้องสูงขึ้นจากมาตรการต่างๆ รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่ต้องร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่สามารถทำได้ภายใน 6 เดือนจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

ใช้ไปกลับมาให้ใช้อีกครั้งเหมือนดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีการเดินเกมลือขบับและผลักดินจนพลิกกลับมดีเล็กท้ม และกลุ่มคัดค้านสารพิษต้องออกมาสู้กันใหม่

ไม่นับว่าการเคลื่อนไหวให้แบนสารฆ่าวัชพืช "ไกลโฟเซต" ที่ยังไม่ถึงไหน ทำได้เพียงแค่การจำกัดการใช้เท่านั้น

แล้วค่าเตือนให้จับตาดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนสารพิษเกษตรของนายวิฑูรย์ ก็เป็นไปตามคาด การเปิดเกมยกใหม่ขึ้นเสียลูกโดยนายเฉลิมชัย สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการให้มีการทบทวนการแบนพาราควอต ตามหนังสือของสำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มประสานงานการเมือง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่องขอให้ส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อทบทวนมติการยกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ก่อนสิ้นสุดวันพอนผัน 29 สิงหาคม 2563

นายเฉลิมชัย สั่งการในท้ายหนังสือดังกล่าวว่า "มอบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามที่ร้องขอ" พร้อมลายเซ็น ลงชื่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

การขยับของนายเฉลิมชัย ขาดต้นรั้วไปเข้าหูเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) ที่เสนอให้แบนสารพิษเกษตร ทางตัวแทนกลุ่มจึงขอเข้าพบ นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคภูมิใจไทย เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯ ห้ามใช้สารเคมีเกษตรตามประกาศข้างต้น

จากนั้น นางสาวนัญญา ผู้เปิดศึกเรียกร้องให้แบนสารพิษอย่างแข็งกร้าวมาตลอดก็ "เปิดตัว" อีกครั้งกับ "เสียต่อ" ด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า "คุณไม่หยุด ฉันก็ไม่หยุด !! ตราบใดที่ยังเห็นผู้บริโภคอันตรายอยู่ เราจะไม่หยุด จะเอาสารพิษอันตรายกลับมาเพื่ออะไรคะ" พร้อมแนบลิงก์เพลง "ยุบเถอะเล็กเถอะ" ซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอต้านสารพิษของ "แอ๊ด คาราบาว" ศิลปินเพลงชื่อดัง

แน่นอน เกมเปิดแล้วย่อมไม่มีใครหยุด เมื่อกลุ่มต้านอย่าง "ไทยแพน" ขยับ รั้งลูกโดย "นัญญา" กลุ่มหนุนสารเคมีที่ตั้งทำพร้อมอยู่ก่อนแล้วก็เดินหน้าเข้าหา "เสียต่อ" โดยนายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และนายกลสมาคม เกษตรปลอดภัย ไปยื่นหนังสือถึงนายเฉลิมชัย เมื่อบ่ายวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา กล่าวอ้างถึงผลกระทบที่เกษตรกรได้รับจากการแบนสารพิษ ทำให้มีต้นทุนและหนี้สินเพิ่มขึ้น สารทางเลือกราคาแพงและใช้ไม่ได้ผล

ข้อเสนอของกลสมาคมฯ คือ ขอให้นายเฉลิมชัย ดำเนินการทำหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อนำไปสู่การทบทวนประกาศใหม่อีกครั้ง และขอให้ห้ามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่จำกัดการใช้สารพาราควอตมาใช้แทน

และยังมีคำขอที่ดูห่วงใยประชาชนเหลือคณอีกด้วย โดยขอให้นายเฉลิมชัย ทำหนังสือถึงคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ หยุดการนำเข้าสินค้าและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสทันที ต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย

"สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย" ไม่ได้มาเดี่ยว แต่มกัันแบบครบทีม มีทั้งตัวแทนเกษตรกร หมอ อดีตข้าราชการระดับสูง โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิตแห่งสำนักงาน

ราชบัณฑิตยสภา และผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรคระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช กล่าวถึงประเด็นผลการศึกษาตรวจพาราควอตในเลือดหญิงมีครรภ์ และการตรวจพบในอูจาระเด็กแรกคลอด (ซีเทา) ของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า ราวรัดเกินไป และย้ำว่าโรคภัยจากพาราควอตนั้นป้องกันและรักษาได้

อีกคนคือ นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการการเกษตร ที่ร่วมขบวนผลักดินเรียกร้องเอาพาราควอตคืนมา กล่าวถึงกระบวนการแบนสารพิษจนออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ไม่ชอบ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมกรวมวิชาการการเกษตร ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตร แต่คณะกรรมการวัตถุอันตราย กลับเร่งรีบลงมติ

ฝ่ายสนับสนุนยกที่มกัันมาหา "เสียต่อ" ตามนัดหมาย จึงอย่าแปลกใจที่นายเฉลิมชัย จะรับเรื่องพร้อมกับชุดลูกจ่อประตูในทันที โดยรับปากทำหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อมนำเสนอผลสำรวจจากนักวิชาการไม่พบสารพาราควอตตกค้างในสินค้าภายในประเทศ และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกใช้สารพาราควอต

ทำที่อิหรอบนี้ นายเฉลิมชัย จึงต้องรับคิรอบด้าน ถูกตั้งคำถามรอบทิศทาง เพราะมติการแบนพาราควอต ผ่านถึงขั้นประกาศในราชกิจจานุ แล้ว และกระแสสังคมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย ไม่ใช่แค่การผลักดันของเอ็นจีโอไม่กี่คนเสียที่ไหน

หมัดสวนหนักสุดเห็นจะมาจากพรรคครัฐร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง โดย "เสียหนู" นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในบทบาทของนายกรัฐมนตรื และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระดมบุคลากรของกระทรวงฯ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้กลับทันควัน ในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายอนุทิน พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมแถลงข่าวแสดงจุดยืนยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส จากกรณีนายเฉลิมชัย เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาทบทวนมติการแบนสารเคมีอันตรายดังกล่าว ด้วยการยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าว เพราะมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน มีข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากการใช้สารเคมีเกษตร และเกิดการสะสมชัดเจน

"... ที่ผ่านมามีกระบวนการที่พยายามกดดันคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้มีการใช้สารเหล่านี้มาตลอด หากจำได้ มติการแบนสารเคมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด แค่ 2-3 เดือน พอถูกกดดันก็เปลี่ยนแปลงอีก... กรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาลต้องมีความมั่นใจแน่นแน่ว ไม่ใช่ว่าจะสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้"

"... ขอยืนยันว่ากรรมการ 2 คน ของกระทรวงสาธารณสุข จะยืนยันมติการแบนสารเคมีอันตรายในภาคเกษตรเหล่านี้ โดยโหวตตามวิชาชีพแพทย์ ไม่ได้ไปกดดันใคร ซึ่งเรายืนยันแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เฉพาะช่วงที่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรี แต่เป็นเจตนารมณ์ที่มีมาตั้งแต่รัฐมนตรีคนก่อนๆ ซึ่งผมเห็นความสำคัญและมาสานต่อเจตนารมณ์..." นายอนุทิน กล่าว

นพ.สุภูมิ กล่าวในทำนองเดียวกันว่า กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสารเคมีจะตกค้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ นโยบายปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าว่าประชาชนปลอดภัย ปลอดภัย ทั้งที่โรงเรียน



อนุนิน ชาวยวีรกุล



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

โรงพยาบาล เรือนจำ และโรงแรม ต้องใช้วัตถุพิษที่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค การเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นแรงกดดันที่สำคัญ โดยยกก่อนหน้า บรรดาโรงพยาบาลต่างๆ ต่างขึ้นป้ายต่อต้านการใช้สารพิษเกษตรกันอย่างครึกโครมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทั่งนำไปสู่มติห้ามใช้

หลังนายอนุนิน ออกนำทัพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงงานวิจัยของ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เรื่องผลกระทบต่อพฤติกรรมประสาทของเด็กทารกจากการขาดไอโอดีนและการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อตอบภัยถึงอันตรายของสารพิษเกษตรอีกครั้ง

ศ.ดร.พรพิมล สรุปผลการวิจัยพบว่า ระดับสารออร์กาโนฟอสเฟตของหญิงตั้งครรภ์และแรกคลอด และลดลงเมื่อคลอดแล้ว 2 เดือน ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของต่างประเทศหลายแห่ง เมื่อเด็กอายุ 5 เดือน พบว่าหากแม่มีระดับออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะสูง จะทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญาลดลง ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ลดลง และสัมพันธ์กับการตอบสนองของเด็กต่อสิ่งเร้าด้วย ส่วนหลังคลอดเมื่อตรวจในเลือดมารดาและสายสะดือพบพาราควอต 20% และพบไกลโฟเซต สูงถึง 50% แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวส่งต่อจากแม่ไปถึงลูก

นอกจากนี้ ยังตรวจพบพาราควอตในหญิงตั้งครรภ์ และในซีเทาเด็กแรกเกิดรวมถึงในน้ำนมมารดาที่พบออร์กาโนฟอสเฟตหลายตัวอีกด้วย

ขณะที่สองรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลเปิดศึก ปฏิกริยาจากเครือข่ายองค์กรเอ็นจีโอที่มีหัวหอกสำคัญคือ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายไทยแพน และไปโอไทย ก็ตั้งท่าสู้เต็มที่ และวางเป้าแบนพรรคประชาธิปัตย์ หากยังดันทุรังต่อไปไม่เลิก

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือไปโอไทย จับพริฐว่านายเฉลิมชัย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยกเลิกการแบนสารพาราควอตโดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร ทั้งที่ใครๆ ก็รู้อ่วงค์กรดังกล่าวเป็นตัวแทนของบริษัทค้าสารเคมีเกษตร ทำให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือ และเคลือบแคลงใจในบทบาทและความจริงใจของพรรคประชาธิปัตย์ ทางเครือข่ายหาวิธี

และเห็นพ้องกันว่าหากนายเฉลิมชัย แจ้งให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณายกเลิกการแบนพาราควอต เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นเกษตรกร นักวิชาการ เอ็นจีโอ และประชาชนในฐานะผู้บริโภค จะประกาศแบนพรรคประชาธิปัตย์ ทันที

“... การแบนครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างแน่นอน หากประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใจต่อประชาชน พรรคการเมืองนี้ก็ไม่ควรได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกต่อไป แม้จะเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ก็ยังมีโอกาสสูญพันธุ์ได้” ผอ.ไปโอไทย กล่าว

ด้าน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เสนอยกเลิกการแบนพาราควอตถือว่าไม่เหมาะสม เพราะเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้ว และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสแล้ว ดังนั้นจะจับตาดูว่าเมื่อใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ ชงเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ทบทวนการแบนพาราควอต เครือข่ายผู้บริโภคก็จะประกาศแบนพรรคประชาธิปัตย์ทันที

“...ช่วงหาเสียง ทีมเศรษฐกิจของพรรคชวนนโยบายแบน 3 สารพิษ ดังนั้น อยากให้รัฐมนตรีเกษตรฯ คิดทบทวนให้ดี พวกเรายังอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์ มีที่เหยียบที่ยืนในสังคมไทย” เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าว

คนที่ปวดเศียรเวียนเกล้าจากการเปิดตัวสารพิษยุคใหม่นี้ของพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมกองหนุนของทั้งสองฝ่าย โดยมีบรรษัทข้ามชาติอยู่เบื้องหลัง เห็นจะไม่มีใครเกิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเพิ่งตั้งพื้นออกจากกองไฟกรณีทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำ ก็มาเจอกับศึกสารพิษเข้าให้อีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการเปิดศึกของสองพรรคร่วมรัฐบาลกรณีสารพิษเกษตรว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่กระทบกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะการทำงานย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันถือเป็นเรื่องปกติ เราต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน การคิดไม่เหมือนกันหรือคิดต่างก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

"รัฐบาลเองก็ต้องเลือกหนทางที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ดีของเกษตรกร ความปลอดภัยของผู้บริโภค และประชาชนซึ่งถือเป็นความสำคัญในอันดับต้นๆ ของทุกภารกิจ เพราะฉะนั้น ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนจะต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ..."

สัญญาณจากนายกรัฐมนตรีนําให้ท่าทีของนายอนุทิน ในเวลาต่อมาซอพต์ลง แม้ว่าจะย้ำหนักแน่นถึงการแบนสารพิษ แต่ก็ขอรอดูความเคลื่อนไหวของฝั่งนายเฉลิมชัย เสียก่อน

"...ไม่ต้องกังวลเพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงสารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส ถูกแบนไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ... ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมาแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวล ..." นายอนุทิน กล่าวยืนยัน และยังบอกว่า ได้พบกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ แล้ว นายเฉลิมชัย บอกว่า มีคนร้องเรียนมาเลยเสนอเรื่องให้เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการฯ พิจารณาเท่านั้น

"... กระทรวงสาธารณสุข แกลงจุดยืนไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมว่า ยังคัดค้านการใช้สารเคมีเหล่านี้เพื่อการเกษตร แต่ก็ยังมีความพยายามของผู้ประกอบการ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหา แต่คิดว่าคงไม่มีใครพิจารณาเข้าๆ ออกๆ เพราะของอันตรายก็คือของอันตราย... เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ และเลขานุการว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ซึ่งใครก็ตามกรณเสนอเรื่องได้แต่จะโหวตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ" นายอนุทิน กล่าว

ศึกยกนี้สงบลงโดยพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งงงพลั่ว ความพยายามของเลขาฯพรรคฯ ถูกสังคมตั้งคำถามทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ทุนข้ามชาติหรือไม่? จะเอาสารพิษกลับมาทำไม? นอกเสียจากว่าพรรคประชาธิปัตย์ กำลังคิดจะถอนทุนตนเองเสียเองไว้เพื่อวันข้างหน้าในห้วงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในสภาพอ่อนแอจะถูกเจตออกจากพรรคร่วมเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะทำตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง อย่งล่าสุดก็แผลงฤทธิ์เรื่อง "เรือดำน้ำ" ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า กระแสเรื่องการอับเพทาคายสีฟ้ามีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับกระแส "ดีลลับ" กับ "พรรคเพื่อไทย" เข้ามาร่วมรัฐบาลแทน ซึ่งถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้ดังจะเห็นได้จากทำอันเอื้ออาทรของ "พรรคเพื่อไทย" ที่มีต่อรัฐบาล เช่น กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาจนกลายเป็น "แผลเป็น" ที่ "พรรคก้าวไกล" ไม่สนทใจในการทำงานร่วมกันจนถึงทุกวันนี้

ที่สำคัญคือถ้าปรับค่ายสีฟ้าออกไป กระทรวงใหญ่ๆ ที่พรรคพลังประชารัฐจำเป็นต้องยกให้ในการดีลร่วมรัฐบาล เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ก็จะต้องกลับมาอยู่ในมือของพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้น้ำหนักการเคลื่อนไหวของ "เฉลิมชัย" ที่ดูเร่งรีบ เร่งร้อน รับเรื่องจากกลุ่มสนับสนุนสารเคมี ดูกระเหี้ยนกระหือรือเป็นพิเศษนั้น เป็นไปในทางที่สังคมสงสัยกันอย่างบังเอิญ?

อะไรต่อมิอะไรจึงชวนสงสัยในท่าที่เร่งรีบ เร่งร้อนของ "เสียต่อ" ที่รับเรื่องจากกลุ่มทุนสารเคมีด้วยท่าทีกระเหี้ยนกระหือรือเป็นพิเศษ งานนี้ เสียต่อ" ต้องตอบข้อสงสัยสังคมให้ชัด ประชาชนมาก่อน หรือบริษัทค้าสารเคมีมาก่อน ?!! ■

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 5 - ศุกร์ 11 กันยายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 1798

Col.Inch: 13

Ad Value: 15,080

ภาพข่าว: ความร่วมมือ

หน้า: 9(ล่างขวา)

PRValue (x3): 45,240

ศิลปิน: สีสี่



ความร่วมมือ : เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ลงนามปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อทำให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่และเกษตรกรรายย่อย ทำให้สามารถเรียนรู้การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร และสามารถนำเอาระบบบริการส่งเสริมการเกษตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

'เกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกิจ'ยื่นหนังสือ ยกเลิกการแบนพาราควอตถึง(คกก.วอ.)

นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และนายกสมาคมเกษตรปลอดภัย กล่าวว่า ผลกระทบหลังจากการแบนพาราควอตปัจจุบันได้ส่งผลให้เกษตรกรต้นทุนสูงขึ้น หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร บางส่วนเลิกทำเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรประสบปัญหา อาจเกิดการเลิกจ้างงาน สินค้าผิดกฎหมายลักลอบผสมสารเคมีอ้างเป็นสารชีวภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพราะขาดการตรวจสอบ ควบคุมสารชีวภัณฑ์ รวมทั้งเกษตรกรได้นำแนวทางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำแล้ว ได้แก่ สารทางเลือก ไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนต พบว่า วัชพืชไม่ตาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูก ผลผลิตเสียหาย รวมทั้งนักวิชาการแสดงความเห็นต่อสารทางเลือกต่างๆ พบว่า ไม่สามารถทดแทนพาราควอตได้ในแง่ของประสิทธิภาพและราคา โดยในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ เป็นเส้นตายที่เกษตรกรต้องนำพาราควอตไปคืนร้านค้า แต่ตัวเองนั้นยังจำเป็นต้องใช้

นอกจากนี้ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สนอท.) ได้สำรวจและวิเคราะห์สารตกค้างในกลุ่มสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศไทย อาทิ น้ำตาล น้ำอ้อย แป้งมัน สาขุ ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดกระป๋อง ข้าวโพดอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวม 35 รายการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ไม่พบสารพาราควอตตกค้างแม้แต่รายการเดียว ขณะเดียวกัน สนอท. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรทั่วประเทศ



เกษตร ปีพ.ศ.2563 พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยต่อการแบนพาราควอต เพราะยังไม่มีวิธีการหรือสารมาทดแทนได้ ไม่สามารถหาแรงงานคนมาถอนหญ้าได้ พาราควอตมีประสิทธิภาพดีและไม่ส่งผลต่อพืชปลูก

"เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ จึงขอให้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ดำเนินการจัดทำหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อนำไปสู่การทบทวนอย่างเป็นธรรมใหม่อีกครั้ง 2.ขอให้คำนึงของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยดำเนินการจัดการใช้สารพาราควอต ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3.ขอให้จัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุด

การนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอสแทนที่ ต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย"

ด้าน นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการการเกษตร กล่าวว่า กระบวนการแบนสารเคมีเกษตร จนออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ไม่ชอบและไม่ครอบคลุมตามข้อกฎหมายเท่าที่ควร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมวิชาการการเกษตรยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตร แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับเร่งรีบลงมติ ขาดความรอบคอบ และไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และราคาเทียบเท่าพาราควอต ให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือก

ตลอดจนปัจจุบันยังไม่มีชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร สำหรับให้เกษตรกรใช้กำจัดวัชพืช มีแต่ชีวภัณฑ์ปลอมปนด้วยสารพาราควอต และไกลโฟเซต ดังนั้น การพิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้พาราควอตในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรศึกษาโดยตรงอย่างรอบคอบและรอบด้านอย่าง เป็นธรรม และควรส่งเสริมมาตรฐานการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร และฝึกอบรมเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีความรู้ เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรปลอดภัย เป็นทางออกที่ดีที่สุด



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 5 กันยายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10874

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 9.82

Ad Value: 10,802

PRValue (x3): 32,406

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ประมงขู่เดินขบวนจี'บักตุ'

ประมงขู่เดินขบวนจี'บักตุ'

วันที่ 4 ก.ย. ที่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม นายสมพร สมุทรโสภาคกุล ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้เรียกประชุมตัวแทนสมาชิกและกลุ่มผู้ประกอบการประมงทะเล ประมาณ 500 คน พร้อมนำป้ายประกาศขายเรือคืนให้รัฐบาลมาโชว์ โดยที่ประชุมมีมติให้เดินขบวน มายืนหนังสือทางถามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง พร้อมทั้งเดินขบวนไปยื่นให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวประมงเคยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 11 เรื่อง แต่รัฐบาลยังเพิกเฉย อาทิ ขอให้หยุดออกกฎระเบียบคำสั่งประกาศที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงฯ ขอให้รัฐบาลตั้งงบ 1 หมื่นล้านในปีงบประมาณ 2564 ในการนำเรือประมงออกนอกระบบ และตั้งคณะกรรมการเยียวยาชาวประมงชุดใหม่ทันที

ซีแบนสารเคมีสูง 2 ล้านล้านบาท ส.อ.ท.วอนรัฐทบทวนอย่าใช้ 2 มาตรฐาน

ส.อ.ท.ระดมสมองเอกชน-เกษตรกร วอนรัฐทบทวนมติแบน 3 สารเคมี หลัง 3 เดือนจากคำสั่งวุ่นกระทบ อุตสาหกรรมเคมี-อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2 ล้านล้านบาท แคมผู้ค้าต่างจังหวัดแอบแบ่งพาราควอตชายหนีโทษ โวยรัฐปฏิบัติ 2 มาตรฐาน แบนในไทยกลับให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ด้านนักวิชาการแนะ 6 ข้อปฏิบัติใช้ยาปราบศัตรูพืช

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงานเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย” ว่า นับตั้งแต่มีการสั่งแบน 2 สารเคมี (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส) และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นคือกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องถึง 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นต้นน้ำของหลาย ๆ อุตสาหกรรม ทั้งยา เกษตร ปิโตรเคมี อาหาร เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 จากข้อมูลระบุว่า ไทยยังคงมีการส่งออกสารเคมีมูลค่า 102,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ และมีการนำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์บริโภค มูลค่า 480,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของสินค้านำเข้าไทย

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเวลา 90 วัน ให้เกษตรกรนำสารพาราควอตส่งคืนภายในวันที่ 29 ส.ค. 2563 ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าเกษตรกรและร้านค้าจำหน่ายที่ครอบคลุมนำสารอยู่ในขณะนี้ต้องนำส่งเพื่อทำลาย มีความกังวลถึงการมีค่าใช้จ่ายการกำจัด 100,000 บาท ที่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และขณะนี้ก็มีเพียง บริษัท อัคริปปราการ จำกัด แห่งเดียวเท่านั้น ที่รับกำจัดได้ถูกระบบ ผลที่ตามมาคือพบว่ามีการลักลอบใช้และขายกัน



ระดมสมอง - เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส.อ.ท.จัดเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย” แลกเปลี่ยนความเห็นหลังรัฐแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต

“มีการพูดถึงสารไกลโฟเซตที่เป็นสารทดแทนพาราควอต แต่ทางกรมวิชาการเกษตรยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจน และไกลโฟเซตเองก็ยังไม่พบว่ามีส่วนผสมของพาราควอตอยู่ดี ดังนั้น หากรัฐจะให้เลิกใช้สารเคมีก็ไม่ต้องใช้สารเคมีมาเป็นตัวทดแทนอีก รัฐเองควรวางศักดิ์ศรีอื่นไว้ แล้วทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ”

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ล่าสุดมีการรายงานพบว่าในพื้นที่ จ.นครปฐม มีการแบ่งพาราควอตใส่ขวดอื่น โดยระบุว่า เป็นออร์โมนเพื่อระบายพาราควอตให้หมด เนื่องจากกังวลว่าจะได้รับโทษเพราะยังมีเหลือครอบครองอยู่ โดยกฎหมายจะเอาผิดด้วยการปรับสูงถึง 1 ล้านบาท จำคุก 10 ปี สมาคมจึงเสนอขอทบทวนมติการแบนพาราควอต เป็นที่น่าสังเกตว่าขั้นตอนการพิจารณายกเลิกการใช้พาราควอต ไม่ใช่ขั้นตอนปกติของกรมวิชาการเกษตร นอกจากการแบนสารอย่างเร่งรีบแล้ว ยังไม่มีความพร้อมของ

สารทดแทน ที่มีคุณสมบัติประสิทธิภาพและราคาใกล้เคียงกับพาราควอต ไม่มีชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

มีแต่ชีวภัณฑ์ปลอมปนด้วยสารพาราควอตและไกลโฟเซต ยกตัวอย่างขั้นตอนการแบนสารในสหภาพยุโรป เช่น สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต ซึ่งเป็นพืชต่อระบบประสาท ทำให้ระบบสืบพันธุ์และการเจริญของทารกผิดปกติ และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การประกาศยกเลิกการใช้ในปี 2561 ซึ่งกระบวนการใช้เวลานานถึง 13 ปี ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวที่จะหาวิธีการหรือสารทดแทน และ phase out สินค้าออกจากตลาด

แต่ในขณะที่ไทยกลับผ่อนผันให้ภาคอุตสาหกรรมนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังใช้พาราควอต และมีค่าตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน CODEX ไปจนถึง 1 มิ.ย. 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน ทำให้เกิดคำถามสำหรับผู้บริโภคว่า พาราควอตตกค้างนิดเดียวก็อันตรายตามที่รัฐสั่งแบน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 7 - พุธ 9 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5286

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 79.21

Ad Value: 106,933.50

PRValue (x3): 320,800.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีแบนสารเคมีสูญ 2 ล้านล้าน ส.อ.ท.วอนรัฐทบทวนอย่าใช้ 2 มาตรฐาน

แต่ทำไมยังอนุญาตให้นำเข้าอาหารที่ปนเปื้อนพาราควอตมาให้คนไทยบริโภค รัฐควรมีการผ่อนผัน และควรตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ฝ่าย เพื่อร่วมกันทบทวนหลักฐานที่ใช้ประกอบการแบนพาราควอตว่าถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เพื่อลดความขัดแย้งและความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การใช้สารเคมีซึ่งเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายนั้น ต้องดูที่ 2 ส่วน คือ 1.ปริมาณการใช้ 2.ความเข้มข้นของสาร และสิ่งสำคัญคือ ต้องมีมาตรฐานการใช้เพื่อบอกว่าในพื้นที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีอะไรบ้าง ส่วนวิธีการใช้ยาปราบศัตรูพืชให้เหมาะสม คือ 1.รัฐควรต้องมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดตั้งแต่เรื่องของการจัดจำหน่าย การซื้อ การติดฉลาก 2.เกษตรกรที่จะใช้ยาปราบศัตรูพืช ควรได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้อย่างปลอดภัย

3.ยาปราบศัตรูพืชบางชนิดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ควรที่จะให้เกษตรกรที่มีใบอนุญาตเท่านั้นถึงจะใช้ได้ 4.คนที่ฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชนั้น จะต้องใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องเหมาะสม 5.ควรที่จะมีการติดป้ายเตือนว่าเรียกสวนไร่นาแปลงใด ได้ถูกฉีดพ่นยาลงไปด้วย 6.ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้ว ก็ต้องถูกนำไปทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย

“สารเคมีอยู่กับเรามาตลอด มันอยู่ที่ปริมาณการใช้ อย่างน้ำเปล่าทั้งที่เรารู้ว่าน้ำคือมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าเราดื่ม 6 ลิตรภายในเวลา 1 ชั่วโมง ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกัน เพราะเราบริโภคน้ำมากเกินไปก็เช่นเดียวกับสารเคมีอื่น ๆ ถ้าใช้ในปริมาณที่พอดีมันก็เกิดประโยชน์”

ไทยขึ้น 'ท็อปเทน' เกษตรโลก ปลุก 'เซลล์แมนจังหวัด' เปิด 'เคาน์เตอร์เทรด'

▶ หน้า 11

5 อันดับส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2562

▶ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์	152,773.37
▶ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ	118,668.83
▶ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150,875.57
▶ วัสดุและผลิตภัณฑ์	105,079.42
▶ ปลาและผลิตภัณฑ์	102,185.83

ที่มา : สำนักบริหารเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : ล้านบาท



ไทยขึ้น 'ท็อปเทน'

พาณิชย์จับมือเกษตรเดินหน้านโยบาย 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด' ปั้น 'พาณิชย์-เกษตรจังหวัด' รับบทเซลล์แมน หาดตลาดระบายผลผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด 5 เดือนปีมียอดขาย 2.5 พันล้าน ชู 'เคาน์เตอร์เทรด' สินค้าแลกเปลี่ยนค้าปลีกกระแสการค้าในประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 นำร่อง 4 ลหกรณ์จับคู่ 'ข้าวโพดแลกลาย' และ 'ข้าวแลงมั่งคุด' เปิดโมเดล 'เกษตรโอลิมปิก' เพิ่มรายได้ 3 เท่าขึ้นแท่นท็อปเทนเกษตรโลก

นายจตุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน "เซลล์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE" ณ ห้องประชุม คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมรามการ์เด้นท์ ว่า "รัฐบาลชุดนี้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในเรื่องของ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" โดยมีพาณิชย์จังหวัด เกษตร

4 ช่องทางระบายสินค้าตามนโยบาย 'เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด'

1. ตลาดออฟไลน์

2. ตลาดออนไลน์

3. คอนแทคฟาร์มมิ่ง

4. เคาน์เตอร์เทรด

จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในภูมิภาคแต่ละจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และการเดินทางไปสู่เป้าหมายรวมของวิสัยทัศน์ในการสร้างไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก โดยพาณิชย์จังหวัดต้องจับมือกับเกษตรกรผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาคส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เซลล์แมนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ผ่าน 4 ช่องทางคือ

1. ตลาดออฟไลน์ ที่จะขยายให้มีความเติบโตขึ้นในสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาในโลกและประเทศของเราที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการเปิดพื้นที่ช่องทางการจำหน่ายในทุกรูปแบบทั้งตลาดนัด ตลาดสด ตลาดชุมชนเมือง โมเดิร์นเทรด สมารท์โซฮ่วยในทุกรูปแบบ

2. ตลาดออนไลน์ เป็นรูปแบบที่สองที่พาณิชย์จังหวัดจะต้องช่วยประสานดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะกลายเป็น New Normal ทางการค้าของประเทศและการค้าของโลก

3. คอนแทคฟาร์มมิ่ง คือการทำเกษตรพันธสัญญาที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้แล้ว ได้ดำเนินการที่อ้อมกอดจังหวัดเชียงใหม่ หรือ "อ้อมกอดโมเดล" จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พวกเราจะต้องช่วยกันขยายให้เกิดขึ้น

โมเดล 'เกษตรกรโอสิมปีก'

1. นโยบายเทคโนโลยีเกษตร

2. ตลาดนำการผลิต

3. การประกันรายได้เกษตรกร

4. เกษตรปลอดภัย

5. เศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สยามธุรกิจรวบรวม

4.เคาน์เตอร์เทรด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติโควิดที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดเงินสด ขาดสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ เอาสินค้ากับสินค้ากับผลิตภัณฑ์บริการมาแลกกัน ถ้าแลกแล้วมูลค่าไม่เท่ากันส่วนเหลือมาก็จ่ายเป็นเงินหรือเอาสินค้าชนิดอื่นเติมเข้ามาจนเท่ากันแล้วแลกเปลี่ยน

"นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของ

ของวิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด โดยเฉพาะการจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบเคาน์เตอร์เทรด" รมว.พาณิชย์ กล่าว โดยการจัดงาน "เซลล์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE" นอกจากนี้จะมีบริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)

และโรงงานต่างๆ จับคู่ซื้อสินค้ากับสหกรณ์ เทรดเดอร์ หรือ บิลคลับของแต่ละจังหวัด จำนวน 12 คู่แล้ว ในส่วนของเคาน์เตอร์ เทรดมีสหกรณ์ 2 คู่ นำสินค้ามาแลกเปลี่ยน กันคือสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด จังหวัด ตาก แลกเปลี่ยนข้าวโพด กับ ไข่ไก่ของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัด ฉะเชิงเทรา มูลค่า 80,900,000 บาท และ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด แลกเปลี่ยนข้าวกับมังคุด ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 23,000,000 บาท โดยมีพาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เป็นเซลล์ แมนของจังหวัด

“ต้องขอชื่นชมพาณิชย์จังหวัด ในฐานะเซลล์แมนจังหวัดที่ได้รับนโยบาย เคาน์เตอร์เทรดไปปฏิบัติ จนปรากฏผล

งานในครั้งนี้ ถือว่าทำหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตั้งแต่เดือน เม.ย.-ส.ค. รวม 5 เดือนเต็ม คาดว่าจะเกิดยอดสั่งซื้อเกินกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้ช่วยเหลือกระจาย ผลผลิตของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี”

รุกพัฒนาเกษตรกรครบวงจร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาคเกษตรถือเป็นรากฐานของประเทศและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังคำนึงถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

รวมถึงยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เปิดโมเดล 'เกษตรโอลิมปิก' เพิ่มรายได้ 3 เท่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรจะไม่ใช้นโยบายแบบเดิมอีกต่อไป แต่ต้องวางแนวคิดอย่างเป็นระบบ ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับพัฒนาภาคเกษตรและเพิ่มรายได้เกษตรกรที่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ด้วยเป้าหมายการปฏิรูปภาคเกษตรไทยให้เป็นแชมป์โอลิมปิกเกษตรให้ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารไทยเป็นอันดับ

11 ของโลก แข่งหน้าอินเดีย และใน 20 ประเทศมีเพียงไทยและเม็กซิโกที่กระโดดขึ้น 2 อันดับ เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย รองจากจีน ดังนั้น จะต้องแข่งหน้าอีก 10 ประเทศที่อยู่เหนือเราให้ได้ และรายได้เกษตรกรต้องสูงขึ้น จากที่เคยตกต่ำ ทั้งที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลก ซึ่งการจะไปสู้มิติใหม่หรือยุคดิจิทัลได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งใหญ่ของภาคเกษตร โดยจะใช้โมเดล “เกษตรโอลิมปิก” ที่จะมียุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย

1.นโยบายเทคโนโลยีเกษตร จะช่วยยกระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน 6 เดือน ด้วยการสร้างบิ๊กดาต้าฐานข้อมูลที่จะสร้างขึ้นมาจะใช้ภาคเกษตรกรได้จริง 2.ตลาดนำการผลิต ต้องดูว่าตลาดมีขนาดใหญ่แค่ไหน สินค้าและราคาค้าปลีกในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร การขนส่งเป็นอย่างไร ต้นทุนเท่าไร ต้องมีข้อมูลและเลือกตลาดที่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ 3.การประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งไม่ใช่ นโยบายประชานิยม แต่เป็นหลักคิดที่ดีในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ที่ผ่านมา เกษตรกรยังเป็นหนี้จากราคาที่ซบเซาตกต่ำ แต่ถ้ามีการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด จะทำให้เกษตรกรมีกำไรจากการขายผลผลิต และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย 4.เกษตรปลอดภัย จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรของไทย ที่สำคัญคือการทำเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง 5.เศรษฐกิจการเกษตรภาคเกษตรจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยมีการบริหารจัดการภายในฟาร์ม

ต่างๆ ที่ทันสมัย อาทิ ลมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืน

“ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีรายได้เพียง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับการเป็นประเทศผู้นำด้านการเกษตร จึงจำเป็นต้องสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอย่างน้อย 3 เท่า โดยรายได้ต้องไปถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 450,000 บาทต่อคนต่อปี ภายในไม่เกิน 20 ปี แต่ในยุคนี้สร้างรายได้สามารถทำให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นได้” ที่ปรึกษา รมต.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

สำหรับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” คือแพลตฟอร์มกลางจากความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ร่วมกันสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งเป้าให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก” ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรปี 2562 ที่ผ่านมา ในช่วง 7 เดือนแรกไทย ขยับติด “ท็อปเท่น” ส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลกจากปีก่อนหน้าที่อยู่อันดับที่ 11 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เปรู ชิลี และฮ่องกง คู่ค้าสำคัญ 3 อันดับแรกคือ อาเซียน จีน และญี่ปุ่น

รัฐส่งผู้แทนดอดเจรจา 'ประมง' ถอดชนวนทัพตั้งเกบูกทำเนียบ

ชาวประมงวิงพบ “ชวน” แจงปัญหาประมง 3 ข้อ แก่ พ.ร.ก.ประมง ยกเลิกสารพัดคณะทำงาน IUU ยืนยันระดมพล “เดินเท้า” เข้ากรุงเทพฯ ขณะที่รัฐบาลเร่งปลดชนวนตัน 2 แบล็ก “ออมสิน-ธ.ก.ส.” ปลอ่ยสินเชื่อ 10,300 ล้านบาท พร้อม “ดอด” ส่งผู้แทนขอเคลียร์ปัญหาทั้งหมดก่อนเรื่องบานปลายใหญ่โต



“ประมง”

กลุ่มชาวประมงยังคงเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคาชาซังตลอด 6 ปีที่ผ่านมาต่อไป แม้รัฐบาลจะพยายามหาทางผ่อนคลายด้วยการตอบสนองข้อเรียกร้องบางข้อ อาทิ การเร่งดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงวงเงิน 10,300 ล้านบาท ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของธนาคารออมสิน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบบสด ๆ ร้อน ๆ ในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สมาชิกสมาคมยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563 ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อต่อไป โดยขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือผ่าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วปรากฏ “ยังไม่มี การดำเนินการใด ๆ ออกมา”

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ประกอบไปด้วย 1) ขอให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ

9



ต่อจากหน้า 4



“ประมง”

แก้ไขเพิ่มเติมตามขั้นตอนด้วยการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีตัวแทนของชาวประมงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ด้วย 2) ให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหประมงระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่ใช่คณะทำงานชุดปัจจุบันที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งชาวประมงเห็นว่า คณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น “ไม่มีความจริงจัง” ในการแก้ไขปัญหาของชาวประมง และ 3) ขอให้ “ยกเลิก” คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (ฉ.1) กับคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหการทำประมงและแรงงานในภาคการประมง (ฉ.2) ทันที

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่งมีมติให้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

แบ่งเป็น โครงการของธนาคารออมสินวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่มีเรือประมง 60 ตันกรอสขึ้นไป โดยให้กู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี กับโครงการของ ธ.ก.ส.วงเงิน 5,300 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ที่มีเรือประมงต่ำกว่า 60 ตันกรอสลงมา โดยให้กู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาทนั้น

“เป็นโครงการที่ผ่านมามากกว่า 4 แล้ว เพิ่งจะอนุมัติกันตอนนี้ ที่ผ่านมามีสมาชิกคุยกับธนาคารก็ติดปัญหาเงื่อนไขมากมาย อาทิ ให้กู้ได้แค่รายละ 1 ลำ ทั้ง ๆ ที่เราทำประมงออกเรือคู่เรือหลักประกันจะใช้เรือค้าประกันก็มีปัญหา ดูเหมือนแบงก์อยากให้เพิ่มหลักประกันไม่ใช่เรือ อาทิ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นการที่รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการให้สินเชื่อออกมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของสมาชิกทั้งหมด” นายกำจรกล่าว

ล่าสุด นายกำจรกล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิก 22 จังหวัดชายทะเล จะเข้าพบและยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อข้างต้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดจากมาตรการรัฐที่สร้างผลกระทบต่อชาวประมงไม่สามารถออกเรือทำการประมงตามปกติได้

“ถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหายังเป็นรูปธรรม สมาชิกสมาคมก็พร้อมที่จะดำเนินการเดินเท้า จังหวัดใดจังหวัดไหนมุ่งเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อขอพบนายก”

ด้านการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อลด “แรงกดดัน” ของชาวประมงมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาว่า กรมประมงได้เรียกประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 7 - พุธ 9 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5286

หน้า: 1 (ล่างขวา), 4, 9

Col.Inch: 52.05

Ad Value: 70,267.50

PRValue (x3): 210,802.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รัฐส่งผู้แทนต่อเจรจากรม 'ประมง' ถอดชนวนทัพตั้งเกตุกทำเนียบ

3 ข้อของชาวประมง ในวันที่ 8 กันยายน แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า “ชาวประมงจะไม่เข้าร่วมประชุมกับกรมประมงในครั้งนี้” นอกจากนี้ ยังมีความพยายามจากรัฐบาลที่จะส่ง “ตัวแทน” เข้ามาหารืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อยุติปัญหาทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “เดินเท้า” เข้ามาทำเนียบรัฐบาลของสมาคมประมงแต่ละจังหวัด

“เฉลิมชัย” ผันต้นราคายาง 65 บาท

● เกษตรกรเปิดกระเป๋ารอหลังยอดใช้ยางทะลัก

“เฉลิมชัย” เอาใจชาวสวนมองไกล ราคาขางสถานีต่อไปก็โลกริมละ 65 บาท สั่ง กยท.เร่งเจรจาเอกชนร่วมทุนผลิตถุงมือยางส่งออก-ผลักดันใช้ยางในประเทศหวังดันราคาขางก้อนถ้วยให้ถึงราคาประกันด้าน กยท.เฮลั่น! หลังราคาขางพาราทะลุ 60 บาท/กก. สูงสุดรอบ 3 ปี 2 เดือน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากความต้องการเงินเพิ่ม-ใช้ในประเทศ ส่งผลให้โครงการประกันรายได้ระยะที่สองใช้เงินน้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีความสุข ยิ้มได้กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมปรับเป้าหมายราคาขางพาราสูงขึ้นมากกว่า 65 บาท/กิโลกรัม (กก.) หลังผ่านเป้าหมายแรก 60 บาท/กก. แต่โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 (เฟส 2) กำหนดราคาขางแผ่น 60 บาท กก. น้ำขางสด 57 บาท กก. ขางก้อนถ้วย 46 บาท กก. แม้ขณะนี้ราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 จะทะลุ 60 บาท กก.แล้วโครงการนี้ยังคงต้องดำเนินการเนื่องจากราคาขางก้อนถ้วยที่เกษตรกรขายได้ยังห่างจากราคารับประกันอยู่มาก

ดังนั้น จะเร่งผลักดันมาตรการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด ที่เหลือจากใช้และผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออก จึงจะส่งออก แต่เป้าหมายที่สั่งให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งดำเนินการคือทำแผนการใช้ยางให้ประเทศ โดยล่าสุดให้กยท.ร่วมหารือกับผู้ผลิตในประเทศ เพื่อร่วมลงทุนตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตสินค้าที่ทำจากยางพาราในประเทศไทยส่งออก โดยจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดเพื่อผลิตสินค้าป้อน เบื้องต้นเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อผลิตถุงมือยางส่งออก ภายในประมาณ 2 เดือนข้างหน้า หรือไม่เกินปลายปี 2563 นี้



“ปี 2564 ไทยจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อส่งออกเพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อส่งออก แทนการส่งออก

เป็นวัตถุดิบ ไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราเอง จากนั้นผู้ซื้อยางพาราจากต่างประเทศที่เคยกดราคาขางพาราของไทยก็จะไม่สามารถกดราคาขางพาราได้เพราะไทยจะเป็นผลผลิตปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมยางพาราของโลก”

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำหรับการใช้น้ำยางพาราในประเทศ ในส่วนของหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราในประเทศและสร้างสมดุลราคาขางพาราให้เหมาะสม ที่ได้ผลและเป็นรูปธรรม และต้องขอขอบคุณมากแทนเกษตรกร คือ โครงการของกระทรวงคมนาคมที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบก้านแวงคอนกรีต (แบริเออร์จากยางพารา) ส่วนการลดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกยางปีละ 400,000 ไร่ โดยจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 16,000 บาท

และดำเนินโครงการลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อ

ปลูกพืชอื่นทดแทน เป็นการปรับเปลี่ยนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปีแล้วไปปลูกพืชอื่น

สำหรับแผนการทำงานของ กยท.ปี 2564 ถือว่าเป็นปีที่นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ จะต้องพิสูจน์ฝีมือ ราคาขายและผลผลิตยางพาราต้องเกิดความสมดุล ราคาขายที่เกษตรกรขายได้ ต้องสูงขึ้น จากมาตรการต่างๆ รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่ ที่ต้องร่วมดำเนินการกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่สามารถทำได้ 6 เดือนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ว่าในวันดังกล่าวราคาขายปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 60 บาท/กิโลกรัม (กก.) ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดครั้งแรกในรอบ 3 ปี 2 เดือน โดยราคาขายแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคา 60.50 บาท/กก. ราคาขงมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะจีนสั่งซื้อปริมาณมาก หลังเริ่มฟื้นฟูประเทศทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกระตุ

ขึ้นอีกทั้งคนจีนยังหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนรถโดยสารสาธารณะ เป็นผลให้ล้อยางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าสุดท้ายลดการใช้ยางพาราในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแล้ว

“ขณะนี้ราคาขายพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการในตลาดโลกและประเทศจีน อาจมีผลทำให้โครงการประกันรายได้ยางพารา ระยะที่ 2 ที่ขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้นำมาพิจารณา วงเงินประมาณ 33,000 ล้านบาท จะใช้งบประมาณลดลงมากกว่า 20,000 ล้านบาท แต่คิดว่ายังต้องมีโครงการจากภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้ราคาขายสูงขึ้น

ซึ่งปัจจัยสำคัญหลักๆที่ทำให้ราคาขายพาราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี และล่าสุดในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย.นี้ ทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม จะมาเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ ที่จังหวัดสตูล และจากนั้นนายศักดิ์สยามจะเดินสายเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ที่จังหวัดบึงกาฬต่อไป

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรเป็นวัสดุในการปรับปรุงก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราในประเทศและสร้างสมดุลราคาขายพาราให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน.

สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพ “พาราควอต”

เจียบไปพักใหญ่ คราวนี้ “สงครามสารพิษ” หวนกลับมาอีกครั้ง เมื่อ “เสี่ยต่อ-เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสั่งคุมจัดให้อยู่ในฝ่าย “พันธมิตรสารพิษ” เพิ่งรับข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้สารเคมี พร้อมสั่งการให้ “ลูกน้อง” ยื่นเรื่องไปยัง “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” เพื่อทบทวนมติการยกเลิก “พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส”

แม้ “เสี่ยจ๊อน-อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษาตัวถนัดจะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงกระบวนการตามกฎหมายมิได้มีนอกมีในอะไร แต่ใครเล่าจะเชื่อ

ไม่เช่นนั้นก็มีหรือที่ “มณัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีฯ จะประกาศเดินหน้าทำชนหรือมณีกำลังกับ “เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต่อต้านอย่างถึงที่สุด

“พี่เป็นรัฐมนตรีมีปีกว่า ไปมาแทบจะทั่วทุกผืนแผ่นดินไทย ลงพื้นที่มากมาย เลย ไม่ได้ไปแค่เปิดงานตัดริบบิ้น พี่ยังไม่เห็นเกษตรกรพูดว่าเดือดร้อนหากรัฐมนตรีแบนสารเคมี ถ้าจะบอกว่าเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของความซับซ้อน ก็ไปคิดกันเอาเองว่าเรื่องของความซับซ้อนมันเป็นอย่างไร แต่พี่ไม่มีอะไรซับซ้อน” น.ส.มณัญญา กล่าว

คราวที่แล้ว “เสี่ยต่อ” และเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่าง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นนอกเหนือไปบริษัทค้าสารเคมีแถมยังมี “ภาพลับ” หลุดออกมาจนเป็นที่โจษขานกันไปทั่วทั้งประเทศ

คราวนี้ “เสี่ยต่อ” ก็เป็น “ตัวซง” อีกแล้วครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่สังคมจะตั้งข้อสงสัยว่า มีอะไรในกอไผ่หรือไม่ ยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองอึมครึมและเห็นจุดหมายปลายทางว่าจะเดินหน้าไปสู่การยุบสภา พรรคการเมืองต่างๆ จึงจำต้องสะสมกระสุนดินดำเอาไว้เป็นเสบียง ซึ่ง “เสี่ยต่อ” ในฐานะเลขาธิการพรรคที่ดูแลเรื่องนี้คงมองเห็นอนาคต เพราะนี่หาเหตุผลเท่าไรก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงเอ็นดูบริษัทค้าสารเคมีเกษตรถึงขนาดนี้

บอกแล้วไงว่า สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพ “พาราควอต”



ไปทีเรื่องอันก้นบึ้ง เริ่มจาก มูลนิธิกลุ่มไอซูซุ โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาว่า ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มไอซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชโรอิซูซุเซลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิชาติไทยในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวม 600,000 บาท เพื่อสานต่อพันธกิจในการพัฒนาด้านการศึกษา และสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ สู่สังคมไทย ณ บริษัท ตรีเพชโรอิซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต



ตามต่อด้วย บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ Nutanix Thailand จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการ "Private Cloud as a Service" บริการคลาวด์รูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นเหมือน public cloud เพิ่ม ลดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนได้ รวมถึงมี infrastructure สำหรับใช้งานแบบส่วนตัว ตอบโจทย์ความต้องการของ IT ยุคใหม่ที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งาน และปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้งานได้อย่างคล่องตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เมื่อเร็วๆ นี้



และปิดท้ายกันที่ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เปิดตัวแคมเปญ "ชนบทที่รัก" Silver Age 5.0 ชู 16 ชุมชนวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์สำหรับกลุ่มซิลเวอร์เอจ เชิญคนดังหลากหลายวงการร่วมโปรโมตชุมชนเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมี พิษณุ สว่างเนตร, อัญชลี จรัสยศวุฒิชัย, ปิยะมาน เตชะไพบูลย์, นพดล ภาคพรต, ชาริตา ลีลายุทธ์ และสุภาวดี สิทธิรินทร์ ร่วมงาน ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม เอบี โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

พบกับใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com